

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

phép tách thửa đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khoản 3 điều 6; sửa đổi và phạm vi áp dụng tại điểm b, c, khoản 7. Sở Nội vụ báo cáo việc thay thế Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 1/5/2017 của UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh. Việc thay thế Quyết định số 05 trên cơ sở thực hiện Nghị định số 91 của Chính phủ ban hành năm 2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. Trong quá trình thay thế, Sở Nội vụ đã lấy ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo của 122 cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương và các thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng

và gửi Sở Tư pháp thẩm định. Tiếp thu ý kiến của Sở Tư pháp, Sở Nội vụ đã điều chỉnh một số nội dung. Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực của 3 đơn vị có văn bản sửa đổi và các thành viên liên quan trong việc đóng góp vào các dự thảo. Về cơ bản, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tán thành các ý kiến sửa đổi, bổ sung vào các dự thảo. Riêng đối với dự thảo tổng kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công và kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số

14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉnh sửa lại nội dung, bổ sung cho phù hợp, nêu rõ công việc cụ thể, thời gian hoàn thành. Đối với việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về hạn mức công nhận, hạn mức giao đất, diện tích tối thiểu được tách thửa ban hành kèm theo Quyết định số 07 của UBND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường cần tham chiếu một số văn bản pháp luật liên quan đến Luật Xây dựng, Luật Nhà ở... để sửa đổi cho phù hợp. Riêng việc thay thế Quyết định số 05 của UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng, ngoài mức khen thưởng, hình thức khen thưởng, hình thức thi đua, đồng chí Bí

thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nội vụ và các thành viên UBND tỉnh có thể xem xét, bổ sung vào dự thảo danh hiệu "Công dân tiêu biểu" của tỉnh để biểu dương những cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh. Trên cơ sở 19 lượt ý kiến đóng góp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ sớm hoàn thiện các dự thảo để trình UBND tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu khái quát với Công ty về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, dân cư, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội cũng như các cơ chế, chính sách, điều kiện thu hút doanh nghiệp đầu tư của tỉnh, những dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành giới thiệu ý tưởng thiết kế quy hoạch một số dự án dự định đầu tư vào Thái Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh hoan nghênh thiện chí đầu tư của Công ty và mong muốn Công ty tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của tỉnh để nghiên cứu, xem xét dự án, thực hiện trên từng lĩnh vực theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tế địa phương.

BAN CHỈ ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 28/6, Ban Chỉ đạo thực hiện Thông báo Kết luận 94 tỉnh về đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và chống các quan điểm sai trái trong văn học nghệ thuật (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 94) và Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 94 tỉnh; Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành viên hai ban chỉ đạo dự hội nghị.

6 tháng đầu năm 2018, Ban Chỉ đạo 94 tỉnh đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý nhà nước về văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí, xuất bản; công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng. Các thành viên Ban Chỉ đạo đã làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị trong tỉnh, trong nước; các nhiệm vụ, giải pháp và kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời tham mưu, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, ổn định tình hình trước những vấn đề, sự kiện mới phát sinh. Chủ động tham mưu, phối hợp thực hiện các biện pháp đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và chống các quan điểm sai trái trong văn học nghệ thuật.

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm góp phần quan trọng tuyên truyền, quảng bá, nâng tầm vị thế của tỉnh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, ổn định tình hình tư tưởng, tăng cường sự đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và hội nhập quốc tế. Sau khi nghe các thành viên hai ban chỉ đạo phát biểu, đồng góp ý kiến, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả hoạt động của hai ban chỉ đạo, chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục. Đồng chí đề nghị thời gian tới hai ban chỉ đạo cần định hướng rõ nét hơn nữa các hoạt động của mình, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Ban Chỉ đạo 94 tỉnh tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, của Chính phủ, của tỉnh về các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII), tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tổ chức thực hiện. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao tinh thần cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn và phương thức hoạt động của các phần tử chống đối, cơ hội chính trị. Chủ động nắm chắc âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và văn học nghệ thuật; tình hình các địa phương, đơn vị, các đối tượng, địa bàn trọng điểm; tăng cường công tác dự báo tình hình, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trước những vấn đề có liên quan đến các sự kiện chính trị, vụ việc phức tạp, nhạy cảm... trên cơ sở đó có biện pháp định hướng tư tưởng, đấu tranh ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi chống phá Đảng, Nhà nước, gây mất an ninh trật tự. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an ninh, an toàn trên khu vực biên giới biển, bảo vệ chính trị nội bộ; tích cực phòng, chống những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Kiên toàn, bổ sung thành viên các tổ giúp việc, làm tốt việc đấu tranh với quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên internet và mạng xã hội. Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thông tin đối ngoại. Phát huy vai trò của các thành viên Ban Chỉ đạo, các ngành trong việc tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại. Kết hợp chặt chẽ giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội, tăng cường tuyên truyền, quảng bá về tình hình kinh tế - xã hội, chính sách thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, truyền thống lịch sử, văn hóa và con người Thái Bình với bạn bè trong nước, quốc tế trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác thông tin đối ngoại cho lãnh đạo các địa phương, đơn vị liên quan đến công tác thông tin đối ngoại nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo hiệu quả trong hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh.

SƠ KẾT CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO...

(Tiếp theo trang 1)

chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, ban tuyên giáo các cấp, các ngành trong khối tư tưởng văn hóa và lĩnh vực an ninh tư tưởng văn hóa, khối khoa giáo, khối lý luận chính trị đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy trên lĩnh vực tư tưởng. Hoạt động tuyên giáo được triển khai đồng bộ, toàn diện, tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, cụ thể, sinh động, bám sát và phục vụ thiết thực cho cơ sở. Công tác thông tin, tuyên truyền và định hướng thông tin, tuyên truyền được triển khai chặt chẽ, thường xuyên trong ngành tuyên giáo với những hình thức đa dạng. Ban tuyên

giáo các cấp đã thể hiện sự chủ động, tích cực trong tham mưu chỉ đạo, định hướng tuyên truyền. Công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội được triển khai thường xuyên, hiệu quả đã góp phần dự báo, ngăn chặn những hành vi quá khích, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị trong hệ thống tuyên giáo giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp, giữa các sở, ban, ngành, đơn vị trong các khối tuyên giáo được nâng lên.

đạt được đồng thời đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác tuyên giáo đã đạt được trong thời gian qua đồng thời chỉ ra những điểm tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp, giữa các sở, ban, ngành, đơn vị trong các khối tuyên giáo tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đề ra. Tập trung tuyên truyền việc thực

hiện Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII); tuyên truyền các chủ trương, dự án lớn của tỉnh sắp triển khai nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Tiếp tục tuyên truyền, vận động, tham mưu biện pháp đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, đồng viên, cổ vũ tinh thần, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân thi đua phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị... Ngành Tuyên giáo nghiên cứu, tham mưu tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật

của Nhà nước trên các trang mạng xã hội, kịp thời phát hiện và đấu tranh với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu của toàn ngành về các nhiệm vụ công tác tuyên giáo. Tham mưu chỉ đạo và phối hợp quản lý tốt hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản. Chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo tình hình tư tưởng, chủ động cung cấp thông tin cho đảng viên và các tầng lớp nhân dân, trọng tâm là tuyên truyền giúp người dân nhận thức đúng về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, về phát triển kinh tế - xã hội và những vấn đề người dân còn băn khoăn... Tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo.

Chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Công đoàn tỉnh

Tối ngày 27/6, tại Quảng trường 14/10, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tại chương trình, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã báo cáo tóm tắt kết quả Đại hội

Công đoàn tỉnh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Trong không khí, phấn khởi, các nghệ sĩ Đoàn Ca múa kịch Thái Bình đã mang đến những tiết mục đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn...

Chương trình không chỉ là hoạt động chào mừng thành công Đại hội Công đoàn tỉnh mà còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần và đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ trong cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh.

NGUYỄN DUNG

HUNG HÀ Điều tra làm rõ 37/50 vụ phạm pháp hình sự

Đến nay, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Hưng Hà được triển khai tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Ngành chức năng của huyện đã điều tra làm rõ 37/50 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 74%, trọng án đạt 100%. Bên cạnh đó đã khởi tố điều tra 18 vụ bằng 35 bị can. Xác lập, phá 2 chuyên án đấu tranh tội phạm hình sự, bắt giữ 5 đối tượng. Bắt, vận động đầu thú 2 đối tượng có quyết định

truy nã. Tổ chức gọi hồi, giáo dục răn đe 253 lượt đối tượng hình sự, ma túy. Bên cạnh đó, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì gắn kết công tác bảo đảm an ninh trật tự với phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều mô hình quần chúng tự quản hoạt động có hiệu quả, góp phần bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

NGỌC MAI

Kiến Xương Tai nạn giao thông giảm cả 3 chỉ số

Đây là thông báo của Ban An toàn giao thông huyện Kiến Xương công bố tại hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2018 tổ chức chiều ngày 28/6. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông nên 6 tháng đầu năm nay số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn huyện giảm 7 vụ, giảm 2 người chết và 2 người bị thương so với cùng kỳ năm 2017. Lực lượng công an huyện đã kiểm tra, xử lý 1.079 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt tiền 611,34 triệu đồng, tạt bụi 334 phương tiện các loại và tước 30 giấy phép lái xe. Thực hiện Chỉ thị số 04 và Công điện số 06 của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường và hành lang an toàn giao thông, 6 tháng đầu năm, các địa phương và tổ công tác của huyện đã phát hiện, giải tỏa, thu giữ 318

biển quảng cáo, 18 ô di động, 13 xe bán hàng rong và 58 hàng hóa khác vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới, Ban An toàn giao thông huyện Kiến Xương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp tăng cường và đổi mới hình thức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, các văn bản quy phạm pháp luật của trung ương, tỉnh, huyện tới các tầng lớp nhân dân. Lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông. Huyện cũng huy động mọi nguồn lực đầu tư sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường đã xuống cấp; kiến nghị các cơ quan chức năng lắp đặt thiết bị bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.

KHẮC DUẤN



Công an huyện Kiến Xương xử lý vụ tai nạn giao thông và phân luồng phương tiện tránh ùn tắc trên quốc lộ 39B.

Truyền thông, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường

Sáng ngày 28/6, Ủy ban MTTQ thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị truyền thông, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho 150 đại biểu là

chủ tịch ủy ban MTTQ các xã, phường, trường ban và thành viên ban công tác mặt trận các khu dân cư, tổ tự quản vệ sinh môi trường.



Người dân tham gia vệ sinh nương mắng, khơi thông dòng chảy.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên của Sở Tài nguyên và Môi trường truyền đạt nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; các văn bản quy định của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường; những tác động của ô nhiễm môi trường đến sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, nêu rõ trách nhiệm, quyền hạn của ủy ban MTTQ các cấp trong triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường; hướng dẫn các biện pháp đoàn kết, tập hợp nhân dân xây dựng các mô hình tự quản bảo vệ môi trường trên địa bàn. Qua đó nhằm tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của người dân về bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện hiệu quả công vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

THANH HÀ

Hỗ trợ tái cơ cấu giống gia súc cho các địa phương

Thực hiện đề án tái cơ cấu giống gia súc trong chăn nuôi nông hộ tỉnh Thái Bình năm 2018, từ đầu năm đến nay, công tác phối giống cho bò bằng thụ tinh nhân tạo đã được các địa phương tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện và bước đầu đạt kết quả. Theo báo cáo sơ bộ từ trạm chăn nuôi và thú y các

huyện, thành phố, toàn tỉnh đã thực hiện hỗ trợ được hơn 1.100 liều tinh bò (riêng huyện Vũ Thư thực hiện hỗ trợ được 800 liều tinh bò); số bò sinh sản được phối giống gần 780 con; đã có 207 con bê được sinh ra; tỷ lệ bò được phối giống có chứa đạt cao, từ 70% trở lên. Kết quả trên đã góp phần đẩy mạnh việc ứng

dụng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo trên đàn bò sinh sản để nâng cao chất lượng con giống, cải thiện thịt, mỡ đàn bò, thay đổi cơ cấu con vật nuôi theo hướng tăng năng suất, chất lượng và giá trị, từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi.

THANH HUYỀN

ĐỒNG TRÀ Phấn đấu gieo cấy 240ha lúa mùa

Vụ mùa năm nay, xã Đông Trà (Tiên Hải) phấn đấu gieo cấy 240ha, cơ cấu giống lúa chất lượng cao chiếm 40% diện tích; giống lúa năng suất cao 60% diện tích. Để bảo đảm khung thời vụ để ra, HTX đã tổ chức cho 32 chủ máy thửa thuận phân vùng làm đất đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất. Chỉ đạo đội thủy lợi

làm tốt công tác khơi thông dòng chảy, thuận lợi cho việc lấy nước cấy, thuận lợi cho việc lấy nước tưới và để phòng mưa ứng xảy ra. Khuyến cáo nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung ra đồng bữa ngà, vệ sinh đồng ruộng. Tổ chức gieo mạ đúng lịch thời vụ của HTX để ra, gieo tăng 5 - 10% mạ trà cuối hoặc chuẩn bị thóc giống ngày để dự phòng khi thời tiết

diễn biến không thuận gây mưa ngập úng làm chết mạ, chết lúa. Ngoài ra, HTX chủ động nhập phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cung ứng kịp thời cho nông dân trồng và đồng lứa. Thực hiện vùng sản xuất hàng hóa có hiệu quả cao theo mô hình liên kết với các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm nông sản cho nông dân.

MANH THẮNG